

Số: 30 /KH-UBND

Phước Long, ngày 31 tháng 01 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2024

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 23/01/2024 của UBND tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024.

Theo đề nghị của Công an thị xã tại Tờ trình số 253/TTr-CATX-TH ngày 24/01/2024.

Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2024 như sau:

#### I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU

1. Tăng cường sự lãnh đạo của các cơ quan, đơn vị, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân, trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ thị xã đến xã, phường, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm. Nâng tỷ lệ giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện, chữa bệnh, dạy nghề cho đối tượng là người nghiện ma túy, giải quyết cơ bản tình hình phức tạp về ma túy, mại dâm; xây dựng xã, phường không có tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn.

3. Phối hợp, lồng ghép việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống tội phạm, phòng chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm với công tác phòng chống tội phạm trên cùng một địa bàn và gắn với việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh không để xảy ra tình trạng tội phạm hoạt động phức tạp, đồng thời kéo giảm tội phạm so với năm 2023; Phần đầu đạt tỷ lệ điều tra, khám phá các loại tội phạm đạt trên 75%, các tội phạm rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90% tổng số án khởi tố; giảm ít nhất 5% các tội phạm xâm hại trẻ em so với năm 2023. Bảo đảm 100% các tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đều được tiếp nhận, phân loại, xử lý; tỷ lệ giải quyết đạt trên 90%. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, tổ chức xét xử các vụ án trọng điểm, dư luận quan tâm, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm.

## II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ và giải pháp sau:

1. Tiếp tục tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, UBND thị xã về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; Kết luận số 15-KL/TW ngày 30/9/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 26/5/2015 của Bộ chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW; Chỉ thị số 36-CT/TW ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới. Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án, Chương trình hành động phòng, chống tội phạm giai đoạn 2021- 2025 trên địa bàn thị xã; tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã và xã, phường. Chú trọng đẩy mạnh việc thực hiện công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, các biện pháp phòng ngừa. Xác định rõ trách nhiệm của mỗi cơ quan, đơn vị trong việc tuyên truyền phòng, chống tội phạm, nêu cao tinh thần chấp hành pháp luật, phòng ngừa tội phạm. Công tác tuyên truyền phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, có trọng tâm, trọng điểm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền với phương châm “ngắn gọn, dễ nhớ, dễ tiếp cận, hướng tới đông đảo quần chúng nhân dân, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội và đặc điểm dân cư, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng Công an phải đóng vai trò nòng cốt dẫn dắt, định hướng”. Nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phòng, chống tội phạm tại địa bàn cơ sở.

- Lực lượng Công an phải tiếp tục phối hợp với các lực lượng có liên quan triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tổ chức mở các đợt cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, trong đó cần tập trung tấn công các loại tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm ma túy, các băng, nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện hoạt động phạm tội,... Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Huy động lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân thường trực để phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra vũ trang, tuần tra mật phục các tuyến giao thông.

- Công an chủ trì phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tăng cường phối hợp trong việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đảm bảo đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Kịp thời đưa ra xét xử công khai, lưu động những vụ án điển hình để răn đe, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và hạn chế phát sinh tội phạm. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót trong công tác điều tra, truy tố, xét xử tội phạm

- Công an thị xã, Ban CHQS thị xã tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phối hợp theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

- Các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã, Ban Chỉ đạo các xã, phường: Thực hiện nghiêm quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Nêu cao vai trò, trách nhiệm trong triển khai thực hiện công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan, đơn vị mình; thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, tự kiểm tra, nắm tình hình, kết quả việc thực hiện công tác PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại đơn vị mình và tại địa bàn được phân công phụ trách; quan tâm thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo đúng quy định.

- Thường trực Ban Chỉ đạo thị xã (Công an thị xã) thực hiện tốt công tác tham mưu, theo dõi phối hợp với các đơn vị cơ quan, ban, ngành, đoàn thể là thành viên BCD thị xã, Ban tổ chức thực hiện cấp xã, phường thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn toàn thị xã. Đồng thời, thực hiện tốt công tác kiểm tra việc thực hiện tại các đơn vị, địa phương. Trong năm 2024 căn cứ quy chế làm việc của BCD thị xã tham mưu chân chính việc thực hiện công tác này; định kỳ thông báo kết quả, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo của các đơn vị, địa phương theo quy định.

2. Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 183/KH-UBND, ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016- 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

3. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về kinh tế - xã hội, khắc phục sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhằm chủ động phòng ngừa tội phạm và chống vi phạm pháp luật, nhất là các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, thương mại, xây dựng cơ bản, quản lý thị trường, đất đai, môi trường, lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, quản lý người nước ngoài, quản lý mạng internet... không để tội phạm lợi dụng hoạt động phạm tội.

4. Thực hiện tốt công tác nắm tình hình, triển khai các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc hoạt động của các loại tội phạm, nhất là các đối tượng hoạt động lưu động, có tiền án, tiền sự, tù tha, tập trung vào các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, kịp thời phát hiện và đấu tranh, triệt phá các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng “vũ khí nóng”... Tiếp tục mở các đợt cao điểm phối hợp tấn công trấn áp các loại tội phạm, tích cực phòng ngừa các vụ tội phạm cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, chống người thi hành công vụ,...; kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây vận chuyển, mua bán trái phép các chất ma túy; các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn cờ bạc, mại dâm. Khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng; nâng cao tỷ lệ giải quyết tố giác và tin báo về tội phạm, tỷ lệ điều tra, truy tố, xét xử tội phạm.

5. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo Chỉ thị số 09-CT/TW, ngày 01/12/2011 của Ban bí thư Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

trong tình hình mới”; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm, coi trọng phòng ngừa tội phạm ngay từ cơ sở, giải quyết tốt những vấn đề mâu thuẫn, bức xúc, giảm nguyên nhân và điều kiện phát sinh tội phạm.

Xây dựng, củng cố, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo về đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở; loại bỏ những mô hình, cách làm không phát huy hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là cấp xã, phường tăng cường phối hợp với các tổ chức, đoàn thể nâng cao hiệu quả quản lý, giáo dục người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù, sau cai nghiện ma túy, quản lý giáo dục tập trung tại các cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc tại địa phương, tạo điều kiện để họ sớm hòa nhập cộng đồng, hạn chế tái phạm tội.

6. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả thực chất công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, nhóm đối tượng có nguy cơ cao phạm tội... để nâng cao ý thức, nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân; chủ động phát hiện, phòng ngừa, tố giác và tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, hỗ trợ, giúp đỡ các lực lượng chức năng trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, quy chế, kế hoạch phối hợp phòng, chống tội phạm đã ký kết giữa các ban, ngành, cơ quan, đơn vị. Định kỳ rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh giá nâng cao hiệu quả công tác phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm.

8. Đầu tư kinh phí cho công tác phòng, chống tội phạm; chú trọng công tác xây dựng, bố trí, tăng cường huấn luyện, đầu tư mua sắm, nâng cấp phương tiện, trang thiết bị nghiệp vụ và các điều kiện đảm bảo phục vụ cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; hỗ trợ các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm và hoạt động của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tội phạm.

9. Tích cực nghiên cứu, đóng góp ý kiến hoàn thiện các văn bản hướng dẫn thực hiện có hiệu quả các luật có liên quan trực tiếp đến công tác phòng, chống tội phạm. Tổ chức triển khai kịp thời các Bộ luật sau khi ban hành, sửa đổi, bổ sung có hiệu lực thi hành.

Nâng cao năng lực, trình độ, đạo đức nghề nghiệp đối với đội ngũ cán bộ điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán, chấp hành viên. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật của các cơ quan thi hành pháp luật; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót và xử lý nghiêm các sai phạm, nhất là trong công tác bắt, giam giữ, điều tra, truy tố, xét xử.

### **III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tập trung thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm năm 2024. Định kỳ 6 tháng (trước ngày 15/5), năm (trước ngày 15/11) báo cáo kết quả thực hiện về UBND thị xã (qua Công an thị xã, cơ quan thường trực BCD PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT thị xã) để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

2. Các thành viên Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã chỉ đạo gắn công tác phòng, chống tội phạm với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của ngành; thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo theo quy định.

3. Giao Công an thị xã, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo PCTP, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thị xã theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả Kế hoạch này. Định kỳ tham mưu UBND thị xã báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- TT.TU, TT.HĐND tx;
- UBMTTQ thị xã;
- CT, PCT. UBND thị xã;
- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể;
- Công an thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Công an các xã, phường;
- LĐVP, CVVP (NC);
- Lưu: *VT*

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Công**